

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRƯỜNG CHINH
PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
Tháng 8 năm 2023

STT	TÊN SÁCH	TÁC GIẢ
1	<p>Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Hội nhập quốc tế là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, nhà nước ta và được cụ thể hóa trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Cuốn sách đã làm rõ qua 3 chương cụ thể như sau:</p> <p>Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam</p> <p>Chương II: Thực trạng chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, toàn diện, sâu rộng của Việt Nam</p> <p>Chương III: Dự báo và giải pháp thúc đẩy chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045</p>	<p>PGS.TS Hoàng Phúc Lâm</p>
2	<p>Đẩy mạnh liên kết vùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Liên kết kinh tế là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển các địa phương, các vùng miền. Cuốn sách được kết cấu thành 3 chương:</p> <p>Chương 1: Một số lý luận và thực tiễn về liên kết kinh tế vùng</p>	<p>PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng</p>

	<p>Chương II: Thực tiễn phát triển và liên kết kinh tế vùng giai đoạn 2011 – 2020</p> <p>Chương 3: Thúc đẩy đồng bộ liên kết kinh tế vùng giai đoạn 2021 – 2030</p>	
3	<p>Giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình và chuẩn mực của người Việt Nam trong thời kỳ mới</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Cuốn sách là tập hợp những bài viết trong “hội thảo khoa học: Giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình và chuẩn mực của người Việt Nam trong thời kỳ mới” được chia làm 5 phần:</p> <p>Phần thứ nhất: Hệ giá trị và chuẩn mực con người</p> <p>Phần thứ hai: Hệ giá trị gia đình</p> <p>Phần thứ ba: Hệ giá trị văn hóa</p> <p>Phần thứ tư: Hệ giá trị quốc gia</p> <p>Phần thứ 5: Những vấn đề chung</p> <p>Các hệ giá trị này đã đóng vai trò định hướng, thống nhất ý chí và tình cảm chung của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện khát vọng chung của dân tộc để tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử</p>	<p>Hội đồng LLTW</p> <p>Ban tuyên giáo TW</p> <p>Bộ VH TT & DL</p> <p>Viện Hàn lâm KHXHVN</p>
4	<p>Biên giới hữu nghị đặc biệt Việt – Lào</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi và thân thiết, mối quan hệ hữu nhân dân hai nước là mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt, thủy chung, gắn bó, được thử thách qua những khó khăn, khắc nghiệt nhất của chiến tranh vì nền độc lập, tự do của mỗi đất nước. Xây dựng một đường biên giới hữu nghị hợp tác giữa hai nước là tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia ngày</p>	<p>PGS.TS</p> <p>Nguyễn Hồng Thao</p>

	18/7/1977 đã đặt nền móng cho việc thiết lập 1 đường biên giới quốc tế giữa hai nước (U6) cũng đã được giải quyết. Biên giới Việt Nam – Lào là đường biên giới quốc tế hoàn chỉnh đầu tiên của nước CHXHCNVN với các nước láng giềng.	
5	<p>Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Ứng dụng kết quả NCKH vào phát triển KT-XH là một nhiệm vụ quan trọng cần thiết nhằm phát huy vai trò của khoa học đối với hoạt động trong phát triển KT-XH. Lý luận mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước ta cũng như kinh nghiệm quốc tế đều cho thấy, coi trọng ứng dụng NCKH vào phát triển KT-XH là tất yếu bởi đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến trình độ, tốc độ, quy mô, hiệu quả phát triển KT-XH của đất nước.</p>	<p>PGS.TS</p> <p>Dương Trung Ý</p>
6	<p>Đảng cộng sản Việt Nam đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-1996 – Thành tựu và bài học kinh nghiệm</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Trình bày bối cảnh tình hình, âm mưu, thủ đoạn, nội dung và phương thức chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ 1986-1996; chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-1996; kết quả và kinh nghiệm của Đảng trong quá trình lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-1996 1. Đảng Cộng sản Việt Nam 2. Lãnh đạo 3. Đấu tranh 4. Bảo vệ nền tảng tư tưởng 5. Thời kỳ 1986-1996</p>	<p>Nguyễn T.H Mai</p>
7	<p>Nghiên cứu cơ sở lý luận văn hóa trong bối cảnh hiện nay</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Cuốn sách là tập hợp các bài viết cung cấp cái nhìn tổng thể, toàn diện về quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Đảng về văn hoá và sự vận</p>	<p>PGS.TS</p> <p>Nguyễn Duy Bắc</p>

	dụng sáng tạo, hiệu quả của Đảng ta trong thực tiễn.	
8	<p>Báo chí chính trị và cuộc sống</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Sách tập trung vào ba chủ đề: Con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Việt Nam trong thế giới ngày nay; Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong bối cảnh mới, thể hiện rõ mục đích tuyên truyền của người viết và của Nhà xuất bản Lý luận chính trị.</p> <p>Những chủ đề nêu trên đã được tác giả dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, tuyên truyền của một nhà báo, nhà giáo, người làm công tác đối ngoại nhân dân và cán bộ lý luận của Đảng.</p> <p>Nội dung cuốn sách gồm 03 phần:</p> <p>Phần 1: Vững bước trên con đường lớn của dân tộc và thời đại</p> <p>Phần 2: Việt Nam trong thế giới ngày nay</p> <p>Phần 3: Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu nhiệm vụ mới</p>	<p>PGS.TS</p> <p>Nguyễn Viết Thảo</p>
9	<p>Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân</p>	<p>Đoàn TNCSHCM</p> <p>Học viên</p> <p>CTQGHCM</p>

	<p>Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Nghiên cứu làm rõ những nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng hiện nay</p>	<p>PGS.TS Lê Văn Cường TS Nguyễn Mậu Tuân</p>
--	---	---

THƯ VIỆN